



ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นโยบายการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.

ปตท. มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินงานตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าในฐานะบริษัทที่มีธรรมาภิบาล และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ปตท. ตระหนักว่า การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างโปร่งใสในแนวทางที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จและช่วยให้องค์กรสามารถสร้างโอกาสและบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเป็นปัจจัยนำเข้าสู่ที่สำคัญในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท.

ปตท. ดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ตามหลักการดังนี้

1. เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของ ปตท. โดยคำนึงถึง ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และความแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. สร้างความโปร่งใส และเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นซึ่งเป็นสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของ ปตท. ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างยั่งยืน
4. นำแนวคิดเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแล การตัดสินใจ การพัฒนากลยุทธ์ และการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.
5. ดำเนินงานเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงเปิดเผยผลการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสาธารณะ

การนำไปปฏิบัติ

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึง ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงต่อ ซึ่งดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ในพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่ม ปตท. และรอบสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ที่บริหารจัดการเองและไม่ได้บริหารจัดการเอง รวมถึงโครงการร่วมทุน

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่กำหนดในเอกสารแนวปฏิบัติด้านการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่